

ข่าวความเคลื่อนไหวสถานการณ์ Brexit



ข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้พบหารือกับนายฌอง-คล็อด ยุงเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งแรกนับตั้งแต่ นรม. บอริส จอห์นสัน เข้ารับตำแหน่งนายกฯ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีนายมิเชล บานีเยร์ หัวหน้าคณะเจรจา Brexit ของฝ่ายอียู และนายสตีฟ บาร์เคลย์ รัฐมนตรีอังกฤษที่ดูแลรับผิดชอบด้าน Brexit เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย โดยผลของการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความคืบหน้าการเจรจาในระดับเจ้าหน้าที่ โดย นรม. บอริส จอห์นสัน ได้เน้นย้ำถึงการยึดมั่นในความตกลง The Good Friday/Belfast Agreement และความมุ่งมั่นที่ต้องการบรรลุผลความตกลง โดยการตัดประเด็น The Backstop ออกจากความตกลง ซึ่งอาจได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาอังกฤษ นอกจากนี้ นรม. บอริส จอห์นสัน ยังคงเน้นย้ำว่าสหราชอาณาจักรจะไม่ขอขยายเวลาการออกจากอียู และจะดำเนินการให้สหราชอาณาจักรออกจากอียูในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันให้มีการประชุมหารือในระดับต่างๆ เพื่อเร่งดำเนินการเรื่อง Brexit ให้มีความคืบหน้า

ฝ่ายอียูได้แถลงว่า สหราชอาณาจักรยังไม่ได้เสนอทางออกในการแก้ปัญหา backstop ซึ่งเป็นนโยบายที่ให้หลักประกันว่า จะไม่มีการกลับไปใช้มาตรการควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวดระหว่างไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร กับสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นรัฐสมาชิกของอียู โดยกลุ่มผู้สนับสนุนให้สหราชอาณาจักรแยกตัวจากอียูต่างมีความกังวลว่า การใช้นโยบาย backstop จะเป็นการผูกมัดให้สหราชอาณาจักรจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ EU อย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้ นโยบาย backstop ถือเป็นประเด็นที่

อ่อนไหวที่สุดในข้อตกลง Brexit และทำให้สหราชอาณาจักรและอียูไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในช่วงที่ผ่านมา

- นโยบายภาครัฐ
 เศรษฐกิจการลงทุน
 แนวโน้มการตลาด
 รายงานสินค้าและบริการ
 อื่นๆ

นายไมเคิล โคลฟี รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไอร์แลนด์ ได้กล่าวว่า สหราชอาณาจักรและอียูยังคงมีท่าทีที่แตกต่างกัน โดยอียูยังคงรอข้อเสนอที่ชัดเจนจากฝ่ายสหราชอาณาจักร ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีแนวโน้มที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกัน

นายยูเกอร์ ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อ Sky News ว่า ความตกลง Brexit ฉบับใหม่ อาจสามารถบรรลุผลได้ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นอกจากนี้ ยังได้กล่าวว่า หากมีแนวทางอื่นที่สามารถนำมาใช้แทน Backstop และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ก็อาจไม่จำเป็นต้องใช้กลไกดังกล่าว

เมื่อวันที่ 16-19 กันยายน 2562 ศาลสูงสุดของสหราชอาณาจักรได้มีการรับฟังและพิจารณาประเด็นคำสั่งของนายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน เรื่องการหยุดพักการประชุมรัฐสภาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2562 นั้น ผิดกฎหมายหรือไม่ โดยก่อนหน้านั้นศาลสูงสุดของการอุทธรณ์ของสกอตแลนด์ได้ออกคำพิพากษา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ให้การหยุดพักการประชุมรัฐสภาอังกฤษดังกล่าว นั้นผิดกฎหมาย โดยฝ่ายรัฐบาลได้โต้แย้งว่าการหยุดพักการประชุมรัฐสภา เป็นประเด็นทางการเมือง และไม่ได้อยู่ในอำนาจขอบเขตของศาลในการพิจารณาคดีเรื่องนี้เรื่องดังกล่าว ในขณะที่กลุ่มผู้คัดค้านการหยุดพักการประชุมรัฐสภา เห็นว่าเป็นการใช้อำนาจของรัฐบาลในการสกัดกั้นไม่ให้สภาผู้แทนราษฎรมีโอกาสถกเถียงในประเด็น Brexit และการเสนอร่างกฎหมายที่จะมีผลให้รัฐบาลไม่สามารถดำเนินการให้สหราชอาณาจักรออกจากอียูโดยไร้ข้อตกลงได้ ทั้งนี้ ศาลสูงสุดของสหราชอาณาจักร มีกำหนดที่จะแถลงผลการพิจารณาในสัปดาห์หน้า

ที่มา: BBC News, www.gov.uk

ข้อคิดเห็นของ สศต.

สถานการณ์ Brexit ในขณะนี้ ยังคงมีความไม่แน่นอนว่าทิศทางการออกจากอียูของสหราชอาณาจักร จะออกมาเป็นรูปแบบใด ไม่ว่าจะมีความตกลงเกิดขึ้นรองรับ Brexit การออกจากอียูโดยไม่มีข้อตกลง การขยายเวลาออกจากอียู หรืออาจนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน ยังคงเผชิญความท้าทายจากการเมืองภายในและจากสหภาพยุโรป โดยยังคงยืนยันท่าทีที่ต้องการให้สหราชอาณาจักรออกจากอียูในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะมีความตกลงหรือไม่ก็ตาม แม้ว่ารัฐสภาอังกฤษได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย ซึ่งกำหนดมิให้สหราชอาณาจักรออกจากอียูโดยไม่มีข้อตกลง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 กอปรกับรัฐบาลอยู่ในภาวะเสียงข้างน้อยในรัฐสภา รวมถึงผลการตัดสินของศาลสูงสุดในกรณีคำสั่งของรัฐบาลในการพักการประชุมรัฐสภาว่าผิดกฎหมายหรือไม่ ในขณะเดียวกันการบรรลุผลการเจรจาความตกลง Brexit ระหว่างสหราชอาณาจักรและอียู โดยเฉพาะประเด็น Backstop ยังคงเป็นความท้าทาย ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

สรุปโดย สศต. ลอนดอน